

## "บักหนุ่ย" เรียกปรับความเข้าใจกลุ่มเคลื่อนไหวคำสั่ง ม.44

นำเสนอเมื่อ : 28 มี.ค. 2559

### รมว.ศึกษาธิการ

เอาจริงเตรียมเรียกกลุ่มเคลื่อนไหวสร้างเรื่องบิดเบือนคำสั่งปรับโครงสร้างงานบุคคล ศธ. ซึ่งการปรับงานบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลครูและนักเรียน

วันนี้ (28 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนขอทำความเข้าใจเรื่องการให้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ปฏิรูปการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค โดยยุบเลิกคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษานั้น ขณะนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวจนสร้างความสับสนให้แก่ข้าราชการครู อาทิ การโอนครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ การงดให้เงินวิทยฐานะ เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยขอยืนยันว่าเขตพื้นที่การศึกษายังอยู่เหมือนเดิม ทำหน้าที่ประเมินและนิเทศงานวิชาการ ส่วนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) หน่วยงานอื่นยังปฏิบัติตามที่ตามปกติ ดังนั้นจึงขอให้ครูอย่าวิตกกังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นความจริง ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจะไม่เกิดความเหมาะสมและไม่เข้าใจงานวิชาการและไม่มีประสิทธิภาพด้านการศึกษา นั้น ตนเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผานงานมาเยอะ และนโยบายการศึกษาเป็นนโยบายรัฐบาล ดังนั้นผู้ว่าจึงต้องให้ความสำคัญและสามารถบูรณาการงานการศึกษาได้อย่างแน่นอน

**“การมีคำสั่งดังกล่าวเชื่อว่าอิทธิพลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะหายไป เนื่องจากที่ผ่านมามีการโยกย้ายข้าราชการครูจะมีการวิ่งเต้นขอย้ายตำแหน่งกันให้หน่วยอื่น ทั้งครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการบริหารงานในพื้นที่ ตลอดจนการติดตามเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้จะจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบบทบาทของโครงสร้างงานบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ รวมถึงจะหารือกับกระทรวงมหาดไทยให้จัดทำตัวชี้วัดการประเมินของ กศจ.ด้วย”** รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ทั้งนี้ตนขอฝากไปถึงผู้ที่กำลังเคลื่อนไหวบิดเบือนเรื่องนี้ให้หยุดการกระทำดังกล่าว อย่าได้นำคำสั่งมาสร้างความคลาดเคลื่อนให้แก่วงการศึกษา เพราะตนไม่อยากให้ครูตื่นตระหนกกับสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งตนได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆแล้ว และหากยังไม่เข้าใจสร้างความบิดเบือนก็จะขอเชิญมาสร้างความเข้าใจที่ ศธ. แต่หากเรียกมาชี้แจงแล้วยังไม่เข้าใจอีกตนจะหามาตรการอื่นต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 28 มีนาคม 2559